

KẾT LUẬN
HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ KHÓA XVII
(NHIỆM KỲ 2020 - 2025)

Ngày 27/3/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII đã họp, nghe báo cáo và cho ý kiến về 04 nội dung: (1) Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 cấp Thành phố; (2) Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; (3) Tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 13 của Đảng; tổng kết công tác xây dựng Đảng 05 năm (2020-2025); tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011-2025) tại Đảng bộ thành phố Hà Nội; (4) Công tác cán bộ và cho ý kiến bằng văn bản đối với (5) Tờ trình số 82-TTr/BCSD ngày 27/3/2024 về việc hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng dự án Không gian trung bày ngoài trời Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã biểu quyết, thống nhất kết luận một số nội dung quan trọng sau:

I. Về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024; cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2021-2025 cấp Thành phố và việc hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng dự án Không gian trung bày ngoài trời Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố thống nhất về chủ trương đối với các nội dung đề xuất cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố và bổ sung việc hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng dự án Không gian trung bày ngoài trời Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam vào danh mục dự nguồn Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố của Ban cán sự đảng UBND Thành phố. Để đảm bảo Kế hoạch đầu tư công năm 2024 có tính khả thi, hiệu quả và khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong khâu tổ chức thực hiện, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố yêu cầu Ban cán sự đảng UBND Thành phố:

1. Rà soát đảm bảo cập nhật đầy đủ các Nghị quyết của HĐND Thành phố về kế hoạch đầu tư công và các Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giao bổ sung vốn ngân sách Trung ương cho thành phố Hà Nội vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn của Thành phố.

2. Trên cơ sở danh mục trong giai đoạn 2020-2025, tập trung đẩy nhanh thực hiện các dự án trọng điểm, rà soát, thống kê phân loại rõ số lượng dự án đã phê duyệt chủ trương, đã phê duyệt dự án; đánh giá tiến độ thực hiện của từng dự án; xác định cụ thể nguyên nhân chậm triển khai trong từng khâu, từng dự án (*nhất là dự án trọng điểm thành phố*); đồng thời, rà soát các dự án không có khả năng triển khai để cắt giảm và tập trung nguồn lực bố trí vốn cho các dự án có tính khả thi và khả năng hấp thụ vốn cao, các dự án trọng điểm, dự án cấp bách, giải quyết dân sinh bức xúc như: ùn tắc giao thông; kế hoạch 3 lĩnh vực; xây dựng nông thôn mới; đường sắt đô thị; đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; các chương trình cung cấp nước sạch, xử lý nước thải... Trên cơ sở đó, khẩn trương rà soát, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao tỷ lệ giải ngân đầu tư công.

3. Ngoài ra, cần tiếp tục rà soát kỹ lưỡng đảm bảo các dự án được bố trí vốn đủ thủ tục, quy định; tránh trùng lặp, lãng phí. Các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, dự án phải có nguồn lực đảm bảo, bố trí vốn theo thứ tự ưu tiên, không phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản, kiểm soát bội chi, đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công và các quy định có liên quan khác. Đồng thời, cân đối nguồn vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án trọng điểm của thành phố giai đoạn 2026-2030 (*nhất là các dự án đường sắt đô thị, xử lý môi trường (nước thải, rác thải), cầu qua sông Hồng*).

II. Về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Nhận thức tầm quan trọng của việc lập Quy hoạch Thủ đô, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu để cụ thể hoá Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm tạo lập không gian phát triển mới, với "tầm nhìn mới - tư duy mới" để tạo ra "cơ hội mới - giá trị mới", đồng thời thể hiện khát vọng "mơ xa - nghĩ lớn" với "giải pháp thông minh - hành động quyết liệt - kết quả thực chất" và hướng tới mục tiêu cuối cùng là "phục vụ nhân dân", xây dựng Thủ đô Hà Nội "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại", hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng vào năm 2030 và 100 năm ngày thành lập Nước vào năm 2045; thời gian vừa qua, công tác tổ chức lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố chỉ đạo triển khai với tinh thần khẩn trương, khoa học, nghiêm túc và nhận được sự quan tâm của các Ban, Bộ, ngành Trung ương, các địa phương, các viện nghiên cứu, các trường đại học, các chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài nước... Các nội dung chủ yếu của Quy hoạch Thủ đô đã được Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố xem xét, cho ý kiến trong quá trình nghiên cứu. Thành phố cũng đã tổ chức hơn 100 cuộc hội thảo khoa học, hội nghị tham vấn các chuyên gia, các nhà khoa học. Quy hoạch đã được bổ sung, hoàn thiện trên cơ sở

tiếp thu ý kiến của các Ban, Bộ, ngành, địa phương, của Đảng đoàn Quốc hội, của các tổ chức đoàn thể và cộng đồng dân cư.

Ngày 23/02/2024 vừa qua, Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh (*Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực*) đã tổ chức Hội nghị thẩm định Quy hoạch Thủ đô theo quy định của Luật Quy hoạch và đã nhất trí thông qua với kết quả 31/31 phiếu đồng ý (*đạt 100%*). Nhìn chung, Quy hoạch Thủ đô Hà Nội được các chuyên gia, các nhà khoa học, các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể đánh giá có chất lượng tốt. Ban Chấp hành Đảng bộ thống nhất thông qua Quy hoạch Thủ đô và giao Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ban cán sự Đảng UBND thành phố tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt.

III. Về các báo cáo tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng; Tổng kết công tác xây dựng Đảng 05 năm (2020-2025); Tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011-2025) tại Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố thống nhất dự thảo các báo cáo do Ban Thường vụ Thành ủy trình. Các báo cáo đã được chuẩn bị công phu, bố cục hợp lý, bám sát yêu cầu của Trung ương, kế hoạch của Thành ủy, nội dung báo cáo đã thể hiện rõ, đầy đủ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy trong việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Điều lệ Đảng trong 15 năm qua tại Đảng bộ thành phố Hà Nội, kết quả công tác xây dựng Đảng và kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị.

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố giao Ban Thường vụ Thành ủy, Tiểu ban Văn kiện Đại hội 18 Đảng bộ Thành phố trên cơ sở các báo cáo tổng kết nêu trên và ý kiến góp ý của các đại biểu, đẩy nhanh tiến độ xây dựng báo cáo chính trị trình Đại hội XVIII Đảng bộ Thành phố, đảm bảo tiến độ và chất lượng theo Kế hoạch của Tiểu ban Văn kiện và yêu cầu của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố.

IV. Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã tiến hành xem xét trách nhiệm, quyết định thi hành kỷ luật đối với cán bộ thuộc thẩm quyền.

V. Tổ chức thực hiện

Giao Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo:

- Ban Tổ chức Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Văn phòng Thành ủy tiếp thu tối đa có ý kiến của các Đại biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố để tiếp tục hoàn thiện dự thảo nội dung có liên quan trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành và chỉ đạo sớm tổ chức, triển khai thực hiện theo quy định.

- Chỉ đạo Ban cán sự Đảng UBND Thành phố, Đảng đoàn HĐND Thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Kết luận này cùng phối hợp để tiếp tục rà soát, hoàn thiện các Tờ trình, Báo cáo về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2021-2025 cấp Thành phố; Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo đúng kế hoạch đề ra./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng
- Văn phòng Trung ương Đảng (để báo cáo)
- Thường trực Thành ủy,
- Ban Thường vụ Thành ủy,
- Đảng đoàn HĐND Thành phố,
- Ban cán sự đảng UBND Thành phố,
- MITQ và các tổ chức CT-XH Thành phố,
- Các ban Đảng và Văn phòng Thành ủy,
- Các sở, ban, ngành Thành phố,
- Các cấp ủy trực thuộc Thành ủy,
- Các đồng chí Thành ủy viên,
- Lưu VPTU.

**T/M THÀNH ỦY
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



Nguyễn Thị Tuyên